

# Milyun-milyong dahilan upang hanapin ang data base ng nawawalang pera

Hulyo 18, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Hinahanap ng gobyerno ng Alberta ang mga karapat-dapat na may-ari ng pinagsamang \$154 milyon sa hindi na-angkin na pera at ari-arian.

Ang rehistro ng mga hindi ina-angkin na ari-arian ng Alberta ay nagtataglay ng pera na nawala, inabandona o nakalimutan. Ang rehistro ay kasalukuyang naglalaman ng milyun-milyong cash, mga tseke, mga money order at iba pang hindi inaangkin na mga bagay na pagmamay-ari ng mga taong maaaring may karapatan sa isang hindi inaasahang payout.

Ang rehistro ng mga hindi ina-angkin na ari-arian ng Alberta ay nagbalik ng \$1.4 milyon sa 650 katao noong 2023 lamang. Halos 350,000 indibidwal na mga bagay ang nananatiling hindi pa ina-angkin sa rehistro, kabilang ang isang nagkakahalaga ng higit sa \$850,000. Kung may aangkin, ito ang magiging pinakamalaking solong balanse na nabayaran ng lalawigan, na lumampas sa kasalukuyang record na \$368,124, na ibinalik sa nararapat na may-ari nito noong 2019.

“Sino ba ang ayaw ng libreng pera? Ang rehistro ng mga hindi ina-angkin na ari-arian ng Alberta ay libre at madaling suriin, at ang isang mabilis na paghahanap sa rehistro ay maaaring makatulong sa muling pagsasama-sama ng isang tao sa pera na maaaring hindi nila alam na sila ay may karapatan.

*Nate Horner, Pangulo ng Treasury Board at Ministro ng Pananalapi*

Mula nang mabuo ito noong 2008, ang rehistro ng mga hindi ina-angkin na ari-arian ng Alberta ay nagbalik ng \$13.8 milyon sa mahigit 8,500 na may-ari. Kabilang sa mga pinagmumulan ng hindi na-angkin na mga pondo ang mga hindi na-angkin na deposito, hindi na-encash na sahod,

napasobrang kabayaran ng utang, at hindi na-angkin na mga pondo mula sa mga hindi aktibong investment account.

Ang programa ng mga hindi ina-angkin na ari-arian ng Alberta ay pinamamahalaan at pinamumunuan ng probinsya sa pamamagitan ng Unclaimed Personal Property and Vested Property Act. Ang batas ay nagbibigay ng 10 taon para sa mga may-ari na maglagay ng taya at bawiin ang kanilang nawalang pera, pagkatapos nito ay ililipat ang pera sa pangkalahatang pondo ng kita ng pamahalaan upang tumulong sa pagbabayad sa mga programa at serbisyo para sa mga Albertan.

Maaaring maghanap ang mga indibidwal sa hindi na-angkin na rehistro ng ari-arian ng Alberta sa website ng MissingMoney, isang portal na ginagamit ng Alberta at iba pang hurisdiksyon sa North America na nagpapahintulot sa mga paghahanap sa maraming hurisdiksyon.

## Kaugnay na impormasyon

- [Hindi na-angkin na ari-arian](#)
- [MissingMoney.com](#)

## Mga katanungan sa media

### [Justin Brattinga](#)

587-357-2956

Kaliham ng Press, Treasury Board at Pananalapi